

BÁO CÁO

**Thẩm tra Báo cáo của Ủy ban nhân dân phường về
kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018
của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Cầu Kho**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân phường, Ban Kinh tế – xã hội Hội đồng nhân dân phường đã họp để thẩm tra Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân phường về kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Cầu Kho (sau đây viết tắt là Báo cáo số 270/BC-UBND). Kết quả thẩm tra như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG:

Báo cáo Ủy ban nhân dân phường có bố cục hợp lý, đã nêu cơ bản kết quả 01 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn phường Cầu Kho. Tuy nhiên, lề lối trình bày văn bản còn chưa thống nhất, câu văn còn lủng củng, còn sai chính tả.

Trong năm, các hoạt động phong trào đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn phường luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Quận và Đảng ủy phường đối với các ban ngành đoàn thể, tuy nhiên Ủy ban nhân dân phường chưa thể hiện rõ các nội dung đã thực hiện, báo cáo còn chung chung, chưa có số liệu cụ thể và kết quả đạt được sau các buổi tuyên truyền, các phong trào, chương trình hoạt động.

II. VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Ưu điểm:

Ủy ban nhân dân phường đã ban hành nhiều kế hoạch, thông báo, quyết định... để phối hợp với các đơn vị và triển khai sâu rộng đến người dân trên địa bàn về công tác bảo vệ môi trường, cụ thể như: kế hoạch số 48/KII-UBND ngày 11/5/2018 về triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn Phường, giai đoạn 2017 – 2020; kế hoạch liên tịch số 21/KHLT-UBND-HLHPN ngày 29/3/2019 về việc phối hợp tuyên truyền phân loại chất thải rắn tại nguồn cho 6 Khu phố trên địa bàn phường Cầu Kho năm 2019; quyết định số 43-QĐ-UBND ngày 01/4/2019 về việc thành lập Ban chỉ đạo “Chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn” trên địa bàn phường; thông báo số 52-TB-UBND ngày 29/5/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội Sống xanh thành

phố Hồ Chí Minh năm 2019”; kế hoạch tổ chức “Chương trình tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình năm 2019”...

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội nhận thấy Ủy ban nhân dân phường đã tích cực, chủ động chỉ đạo các bộ phận thực hiện các hoạt động, chương trình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vệ sinh môi trường, cơ bản sát với thực tế tình hình tại địa bàn như: treo các băng rôn và thực hiện hơn 152 lượt xe loa tuyên truyền; xây dựng được đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt về chất thải nguy hại hộ gia đình, tiếp tục duy trì hoạt động thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình hằng ngày và thu gom được 90 kg chất thải nguy hại trong nhân dân; vận động doanh nghiệp trao tặng 30 thùng rác phân loại cho 06 khu phố và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với đơn vị thu gom rác và người dân về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn phường Cầu Kho...

Đồng thời, Ban Kinh tế - Xã hội đánh giá cao sự chủ động trong công tác phối hợp với các đơn vị nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường như: phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận 1, Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 thống kê và thực hiện duy tu sửa chữa được 20 điểm vỉa hè hư hỏng, sụp lún, đọng nước, đã thực hiện 02 lần/năm nạo vét cống thoát nước trên 101 tuyến hẻm; phối hợp Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1, Phòng LĐTBXH Quận 1, Phòng TN&MT Quận 1, Phòng TC-KII Quận 1 đến tận nhà để tiếp xúc hộ dân rác dân lập hướng dẫn vận động về chuyển đổi ngành nghề hộ dân rác dân lập, đã vận động được 06/07 đường dây rác dân lập chuyển đổi, chuẩn hóa các phương tiện thu gom rác; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về hành vi của cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định; phối hợp Phòng TN&MT Quận 1 khảo sát, đề xuất lắp đặt thùng rác hai ngăn tại trụ sở cơ quan, đơn vị, phục vụ phân loại rác tại nguồn, phát 16.000 tờ rơi, tờ bướm và poster về môi trường cho doanh nghiệp và người dân, đề xuất lắp đặt nhà vệ sinh công cộng tại các tuyến đường trên địa bàn phường; phối hợp Thanh tra xây dựng kiểm tra đôn đốc yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động, mỹ quan đô thị đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Phường.

Công tác kiểm tra, xử phạt đối với các trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm về vệ sinh môi trường luôn được Ủy ban nhân dân quan tâm thực hiện, cụ thể trong năm 2019, Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho đã lập 110 biên bản xử phạt biên bản xử phạt vi phạm hành chính tất cả các lĩnh vực, trật tự lòng lề đường, chiếm dụng vỉa hè, vệ sinh môi trường... đề xuất xử phạt với số tiền 42.900.000 đồng và phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 kiểm tra xử lý đối với 2 doanh nghiệp Phố Đình và Hoàn Vũ do vi phạm xả thải ra môi trường, đề xuất ra quyết định xử phạt với tổng số tiền 60.000.000đ.

2. Về tồn tại, hạn chế:

Ủy ban nhân dân phường Cầu Kho cơ bản đã giải quyết được phần nào các vấn đề về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn theo tinh thần Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa thật sự rộng rãi đến từng người dân trên địa bàn, chỉ còn dừng lại ở lực lượng thường xuyên tham gia hoạt động với địa phương.

Các hoạt động phong trào được tổ chức chỉ mang tính thời điểm, chưa thật sự thường xuyên, nội dung tổ chức chưa đa dạng, chưa tác động mạnh đến ý thức người dân nên còn tình trạng người dân xả rác thải, xả bẩn, còn sử dụng chất thải nhựa trong sinh hoạt.

Công tác phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt, tuy nhiên việc vận động các nguồn lực phục vụ cho công tác đảm bảo vệ sinh môi trường còn hạn chế, chưa phát huy hết sức dân và các nguồn lực tại các đơn vị trú đóng trên địa bàn.

III. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT:

1. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân phường quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương và các bộ phận liên quan phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế như đã nêu ra tại Báo cáo này. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo các bộ phận thực hiện một số nội dung sau:

- Tập trung giải quyết triệt để các vấn đề đã nêu trong báo cáo qua việc tổ chức các đợt tuyên truyền về sinh môi trường đến từng hộ gia đình, cần phối hợp chặt chẽ hơn với các đơn vị thu gom rác về thời gian thu gom cho phù hợp, tránh tình trạng hộ dân để rác trước nhà sau khi đơn vị đã thu gom.

- Tiếp tục thực hiện các công tác chỉ đạo, triển khai, tập huấn và thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý đối với các trường hợp phát sinh vi phạm về vệ sinh môi trường. Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và xử lý nhanh, kịp thời và dứt điểm đối với các trường hợp sai phạm tại địa bàn khu dân cư.

- Phát huy vai trò của cán bộ công chức được phân công thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong việc tham mưu các nội dung hoạt động, hình thức tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm...

2. Đối với Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phường:

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân phường quan tâm, thực hiện một số nội dung đối với công tác vệ sinh môi trường, cụ thể như sau:

- Tăng cường hơn nữa hoạt động giám sát đối với việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích đối với các ý kiến có tính chất kiến nghị cung cấp thông tin. Không tổng hợp những ý kiến đã giải thích, trả lời tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri.

- Thực hiện tốt việc tổng hợp và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri đảm bảo đúng thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị cần nêu cụ thể các mốc thời gian, địa điểm...để tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chức năng trong việc giải quyết, trả lời.

- Sau các đợt tiếp xúc cử tri cần dành thời gian thích hợp để khảo sát thực tế đối với các vấn đề cử tri kiến nghị, không tổng hợp những kiến nghị không rõ về nội dung.

3. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân phường:

Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân phường quan tâm, chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết, trả lời để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân giải quyết.

- Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri có tính thời vụ hoặc có tính cấp bách đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân phường sớm chuyển ý kiến đó cho Ủy ban nhân dân phường giải quyết, trả lời ngay, không chờ đến kỳ họp sau mới giải quyết, trả lời không bảo đảm tính kịp thời, thời vụ.

Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân phường báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân phường./.

Nơi nhận:

- TT HĐND phường (B/c);
- Lưu: VT, Hồ sơ ban KT-XH.



Lê Công Minh